

## เรียนผู้ใช้บริการ,

เนื่องด้วยขณะนี้ มีภาวะโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา ดังนั้นทางสำนักงานจึงให้บริการแบบพบปะกับผู้ใช้บริการ โดยตรงเฉพาะกับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการทางอินเทอร์เน็ตและต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนต่าง ๆ เท่านั้น โดยจะมีการรับผู้ใช้บริการเข้าไปภายในบริเวณโถงรับรองของสำนักงานครั้งละไม่เกิน 10 คน หมายเหตุ! ขณะนี้ไม่มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้บริการตนเองภายในบริเวณโถงรับรองของสำนักงาน

**กรณาลงทะเบียนเป็นผู้หางานผ่านสำนักงาน ผ่านบริการ การติดต่อส่วนตัว (Oma asiointi) เป็นอันดับแรก** หากคุณไม่มีรหัสสำหรับล็อกอินเข้ารับบริการธนาคารออนไลน์, การยืนยันตนเองทางโมบาย หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่มีซิมการ์ด คุณสามารถใช้บริการ **แบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นผู้หางาน** ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยไม่จำเป็นต้องยืนยันตนเอง

หากคุณไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้หางานผ่านระบบออนไลน์ได้ คุณสามารถรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จากด้านนอกของสำนักงานของเรา คุณสามารถตรวจสอบเวลาเปิดให้บริการเฉพาะของแต่ละสำนักงาน ได้จาก **รายละเอียดการติดต่อในเว็บไซต์ของเรา** กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และส่งแบบฟอร์มกลับมาทางไปรษณีย์ คุณสามารถหย่อนแบบฟอร์มลงในกล่องไปรษณีย์ด้านนอกสำนักงานของเราได้ด้วย โดยสถานภาพการเป็นผู้หางานของคุณจะเริ่มขึ้นย้อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คุณมารับแบบฟอร์มการลงทะเบียน (ตามตราประทับวันที่ ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน)

และสามารถ หย่อนเอกสารอื่น ๆ ลงในตู้จดหมายตู้เดียวกันได้ หรือส่งมาให้เรา ทางไปรษณีย์

กรุณาจัดการเรื่องอื่น ๆ ของคุณผ่านบริการออนไลน์ การติดต่อส่วนตัว (Oma asiointi) ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล

หากคุณมีอาการไข้หวัด หรือ หากคุณได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มการเป็นผู้หางานได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ กรุณาโทรศัพท์มาที่ฝ่ายให้บริการของเรา กรุณาอย่าเข้ามาในพื้นที่โถงรับรองของเราในทุกกรณี

**หมายเลขบริการทั่วประเทศ สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลทั่วไป:**

โทร. 0295 025 500 (ทุกวันธรรมดา เวลา 9.00-16.15 น.)

**หมายเลขบริการสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบการ:**

โทร. 0295 040 002 (ทุกวันธรรมดา เวลา 9.00-16.15 น.)

**อีเมล:** [kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi](mailto:kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi)

**ที่อยู่ทางไปรษณีย์:** สำนักทะเบียนของสำนักงาน TE, PL 1003, 00521 Helsinki

ขอแสดงความนับถือ,

สำนักงาน TE เขต Uusimaa